



หาดทิพย์

ประกาศ

เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests Policy)

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตัดสินใจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจึงต้องกระทำด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร

“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นเรื่องที่พนักงานอาจมีการใช้ดุลยพินิจโดยอาศัยตำแหน่ง อำนาจ และหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กร ซึ่งการกระทำนั้น อาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาได้

ตัวอย่างลักษณะการกระทำที่อยู่ในข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) เช่น

- รับผลประโยชน์ รับสินบนหรือรับของขวัญจากบุคคลอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ดุลยพินิจ หรือ เอื้อประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ใช้อำนาจหน้าที่ของตน เพื่อเป็นการเรียกผลตอบแทนในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทั้งที่เป็นบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
- ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยไม่มีสิทธิ์ หรือ ไม่ได้รับอนุญาต
- ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือ ทำให้ผู้อื่นแสวงหาโอกาสอันมิควรได้

จึงถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนและทุกระดับ ที่ต้องตระหนักและปฏิบัติตามนโยบาย โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ต้องให้มีการป้องกัน ตรวจสอบอย่างเข้มงวด สร้างจิตสำนึก อบรม และเสริมสร้างจริยธรรมของพนักงานให้ยึดถือหลักจริยธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม การปิดบังข้อมูลที่แสดงถึงความไม่สุจริตถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานและอาจมีความผิดได้

ทั้งนี้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่แจ้งตามแบบรายงานการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้อยู่ในชั้นความลับ โดยจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของนิติบุคคล (Legitimate Interest) เท่านั้น

พลตรี 

( พิชร รัตกุล )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 กุมภาพันธ์ 2564